



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมี นายไชยยุทธ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ พร้อมด้วย นายสุรพล หอมหวล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐ คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. ด้านวิชาการ

ให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เช่น หลักสูตรการทำเสื่อกก ดนตรีพื้นเมือง การจักสาน การเกษตร ฯลฯ และเข้าร่วมในการเรียนการสอน เช่น เป็นวิทยากรรายวิชาต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นเมือง งานเกษตร การจักสาน ฯลฯ

๒. ด้านงบประมาณ

ให้ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯ กำหนด ,ช่วยระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน ,ช่วยตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด

๓. ด้านการบริหารบุคคล

เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู ,ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้าน ,กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครู และสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ,และร่วมกิจกรรม เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้ครู

๔. ด้านการบริหารทั่วไป

ให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ,การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น,ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯ กำหนด ,ให้คำปรึกษาในการออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กำหนด ,ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น ,ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ช่วยประสานงาน และประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครอง ,ร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่งานในฝ่ายต่างๆ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการชี้แจงบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป

ภาพกิจกรรม





นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙